

Để công đoàn vững mạnh - Kỳ 1: Công đoàn “là đồng đội, là gia đình”

22:57 21/06/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Tại Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Mỗi cán bộ công đoàn phải luôn luôn tự đặt ra cho mình câu hỏi và trả lời: Người lao động vào tổ chức Công đoàn để làm gì, có quyền lợi gì?

Như vậy, từ phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng ta có thể thấy được chức năng, nhiệm vụ, vai trò của tổ chức Công đoàn đối với người lao động. Vai trò của công đoàn không chỉ đơn thuần là đại diện cho quyền lợi của người lao động mà còn là người đồng hành, hỗ trợ trong quá trình họ tham gia vào tổ chức Công đoàn. Đặt ra câu hỏi và tự trả lời đó là một phần quan trọng của việc xác định mục tiêu và hướng đi của tổ chức Công đoàn. Chỉ khi nhận thức được rõ ràng về lợi ích mà công đoàn mang lại, cán bộ công đoàn mới có thể thực hiện nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả và mang lại niềm tin cho người lao động.



Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng bàn giao nhà công vụ cho Trường Trung học cơ sở Ninh Loan, huyện Đức Trọng.

Tổ chức công đoàn quan tâm và hỗ trợ cán bộ, giáo viên ở vùng sâu, vùng xa như việc xây dựng nhà công vụ là một việc làm rất quan trọng và cần thiết. Đặc biệt là tại những nơi như Trường Trung học cơ sở Ninh Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng - nơi cách xa trung tâm thị trấn. Việc xây nhà công vụ cho giáo viên không chỉ giúp cải thiện điều kiện sống mà còn hỗ trợ giáo viên tập trung vào công việc giảng dạy và chăm sóc học sinh một cách tốt nhất.

Lâm Đồng những ngày tháng Tư, cơn mưa đầu mùa đến rồi đi bất chợt. Vậy nhưng cơn mưa ấy không làm cho không khí tại xã Ninh Loan lạnh thêm mà trái lại tiết trời trở nên mát mẻ, dễ chịu. Trong không khí đó, Trường Trung học cơ sở Ninh Loan như nhân lên niềm vui: “Hôm nay nhà trường được bàn giao nhà công vụ cho giáo viên. Sau hơn nửa tháng xây dựng, nhà công vụ 48m² được hoàn thành. Đây là nguồn động viên lớn đối với nhà trường, đặc biệt là những giáo viên ở xa”. Thầy Lê Văn Dương, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ninh Loan phấn khởi cho biết.

Ninh Loan là xã vùng xa của huyện Đức Trọng, để đến trường dạy học cho 425 em học sinh nơi

đây, có nhiều thầy cô giáo phải vượt qua chặng đường gần 60km. Mong muốn có một khu nhà công vụ để cho giáo viên nghỉ ngơi, thuận tiện trong việc đi lại là khát khao cháy bỏng của những giáo viên. Từ trước đến nay, vẫn còn nhiều giáo viên ở xa phải đối mặt với khó khăn khi không có nơi ở ổn định. Đó là những người đã dành phần lớn thời gian và công sức để tìm kiếm những chỗ trọ tạm bợ khiến cho việc nghỉ ngơi sau giờ dạy học trở nên cực kỳ khó khăn.

Giờ đây, niềm vui đã chiếu sáng lên đường đi của họ khi khu nhà công vụ đã hoàn thiện, trang bị đầy đủ tiện nghi. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt cho những giáo viên ở xa mà còn là chỗ nghỉ ngơi trong những lúc vắng tiết dạy cũng như là “bến đỗ” an toàn trong những ngày mưa bão. “Công đoàn ngành giáo dục đã làm được một việc hết sức ý nghĩa đối với giáo viên, có nhà công vụ rồi, tôi yên tâm công tác. Không phải đi về quãng đường xa nữa mà đã có chỗ để nghỉ ngơi, đây là điều rất thuận lợi cho những giáo viên như em”. Cô giáo Trần Thị Hải, giáo viên dạy môn Hóa học, Trường Trung học cơ sở Ninh Loan trải lòng với nụ cười rạng rỡ.



Nhà ở công vụ thực sự là niềm vui cho giáo viên vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói chung và tại huyện Đức Trọng trong thời gian qua. Để góp phần giải quyết khó khăn về nhà ở cho

giáo viên tại các điểm trường vùng sâu, những năm qua, công đoàn ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa đặc biệt trong đó có phong trào “Trường giúp trường”. Năm học 2023 - 2024, công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng tiếp tục vận động, đề xuất với Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cùng công đoàn giáo dục các tỉnh bạn hỗ trợ xây dựng nhà công vụ cho một số công đoàn cơ sở trực thuộc đang còn gặp khó khăn.

Trong học kỳ I, công đoàn ngành giáo dục tỉnh đã khởi công, nghiệm thu công trình sản phẩm nhà công vụ Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh gồm 4 phòng, với tổng số tiền 503.000.000 đồng từ khối thi đua số 3 thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam hỗ trợ. Ngoài ra, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã hỗ trợ 20.000.000 đồng mua trang thiết bị... Từ nguồn hỗ trợ của công đoàn giáo dục tỉnh Bình Dương, đã xây dựng nhà công vụ 2 phòng khép kín tại Trường Trung học cơ sở Ninh Loan.

Theo ông Ngô Văn Sơn, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng: “Sức mạnh của công đoàn không chỉ nằm ở việc bảo vệ quyền lợi, mà còn ở khả năng hỗ trợ và nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động. Công đoàn là đồng đội, là gia đình. Chúng tôi hỗ trợ nhau không chỉ trong công việc mà còn trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Những năm qua, công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng đã phát huy vai trò của mình là nhân tố trọng tâm, quan trọng giúp cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn có chỗ ăn ở, an tâm công tác, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của đơn vị, địa phương và ngành”.

Từ thực tế cho thấy, công đoàn có vai trò hết sức quan trọng trong việc chăm lo đời sống của người lao động. Công đoàn ngành giáo dục tỉnh đã thể hiện sự chủ động và sáng tạo trong việc đổi mới phương thức hoạt động, luôn hướng về cơ sở và ưu tiên lợi ích của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động. Bằng những nỗ lực không ngừng và những cách làm hiệu quả, công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã khẳng định vai trò quan trọng của mình trong việc thúc đẩy sự phát triển toàn diện của ngành giáo dục.

(Còn nữa)

Thành Nam

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/de-cong-doan-vung-manh-ky-1-cong-doan-%E2%80%9Ccla-dong-doi-la-gia-dinh%E2%80%9D>